



การประเมินความพึงพอใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของนักศึกษา ชั้น สบค.1/3
ที่จัดทำเป็นผลงานในการเรียนการสอนในรายวิชา โครงการ

นางพิทยาภรณ์ เลิศกระโทก

วิจัยในชั้นเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
วิชา โครงการ รหัสวิชา 3204-8501
ชั้น สบค.1/3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีการศึกษา 2/2561

ชื่อเรื่อง การประเมินความพึงพอใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของนักศึกษา ชั้น สบค.1/3

ที่จัดทำเป็นผลงานในการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการ

ผู้วิจัย พัทยาภรณ์ เลิศกระโทก

วิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

โครงการ (Project) เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางวิชาการประเภทหนึ่ง เพราะมีส่วนช่วยให้เกิดการศึกษา การวางแผนการทำงาน การริเริ่มปฏิบัติงานใหม่ๆ ดังนั้นโครงการจึงมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงาน โครงการจึงมีความจำเป็นที่นักเรียน นักศึกษาจะต้องศึกษาเพื่อประโยชน์ในอนาคตต่อไปซึ่งเป็นงานที่เรียบเรียงขึ้นอย่างรอบคอบ เป็นขั้นตอน พร้อมกับมีแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โครงการตามความหมายของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น การสร้างผลงาน การจัดการหรือการบริการทางวิชาชีพ ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่จะทำ โดยนำเทคโนโลยี ความรู้และประสบการณ์มาบูรณาการในการปฏิบัติงานด้วยตนเองหรือหมู่คณะ โดยมีกระบวนการที่เป็น ระบบชัดเจนและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง อีกนัยหนึ่งกล่าวได้ว่าโครงการ เป็นแผนงานที่จัดทำขึ้นอย่างมีระบบ เป็นกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมที่รวมกันอยู่ ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานและคาดหวังจะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าโดยมีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดในการดำเนินงานจะต้องมีจุดประสงค์อย่างชัดเจน มีพื้นฐานในการดำเนินงานเพื่อให้บริการ มีบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบ

รายงานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. เพื่อให้ นักศึกษาได้ฝึกการทำวิจัยโดยใช้ผลงานการสร้างเว็บไซต์จากรายวิชาโครงการเป็น

ฐาน

2. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในชิ้นงานโครงการของนักเรียนนักศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยของนักเรียนนักศึกษา ชั้น สบค.1/3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอ และ สถิติ จากการเข้าชมเว็บไซต์ ที่นักเรียนนักศึกษาได้สร้าง

ขึ้น

ผลการวิจัยพบว่า

นักศึกษามีความรู้และเข้าใจในกระบวนการทำวิจัย สามารถออกแบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำสถิติจากแบบสอบถาม และมีทักษะในการใช้งานด้านการอภิปรายผล ทักษะในการสื่อสารดี ทำงานเป็นทีมได้ บริหารงานตามโครงการได้ดี